

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือ Venture Capital (VC) เป็นการนำเงินเข้าไปร่วมลงทุนกับกิจการที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต เน้นการลงทุนระยะยาว และมีการกำหนดระยะเวลาการร่วมลงทุนที่แน่นอน โดยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปตามสถานะของเจ้าของเงิน เช่น ถ้าเป็นการดำเนินการโดยเอกชน มีเป้าหมายเพื่อหากำไรเป็นหลัก ถ้าเป็นการดำเนินการโดยภาครัฐ ก็จะมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสให้กับวิสาหกิจของคนไทยให้ได้มีโอกาสแจ้งเกิดและเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้เติบโตต่อไป

การร่วมลงทุนโดยภาครัฐ หมายถึง การที่ภาครัฐให้การสนับสนุนทางการเงินแก่วิสาหกิจในภาวะที่ผู้ประกอบการไม่สามารถหาเงินสนับสนุนจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ซึ่งการร่วมลงทุนจะอยู่ในรูปของการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหุ้น และการเข้าร่วมลงทุนนั้นจะสิ้นสุดลง เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่วิสาหกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถระดมทุนได้จากแหล่งเงินกู้ยืม หรือ สามารถนำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่ง คือ การถือหุ้นหรือการร่วมลงทุนในบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัดที่เป็น SMEs โดยมีวัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุน ดังนี้

1. เพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุนของ SMEs ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ หรือที่อยู่ในข่ายการส่งเสริมและสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ของประเทศ
2. เพื่อสนับสนุนด้านเงินทุนให้กับ SMEs รวมทั้งส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การตลาด การบัญชี และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ SMEs เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสามารถพัฒนาตนเองเข้าระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์
3. เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ SMEs เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และมีมาตรฐาน
4. เพื่อช่วยพัฒนาตลาดทุนให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาระบบการเงินของประเทศ
5. เพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวคิดริเริ่มการจัดทำแผนงานหรือโครงการของภาคเอกชนที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจ โดยภาครัฐเข้าเป็นผู้ร่วมลงทุน

นอกจากนั้นยังเป็นการบ่มเพาะ SMEs ให้สามารถยืนหยัดและเติบโตได้ จะได้เป็นรากฐานอันเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

การร่วมลงทุนของ สสว. ไม่ได้เน้นกำไรเป็นหลัก แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้กับธุรกิจที่มีนวัตกรรมของคนไทยได้มีโอกาสแจ้งเกิดและเป็นการส่งเสริม SMEs ที่มีศักยภาพให้เติบโตต่อไป และ เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ เนื่องจาก SMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ยิ่ง
แม้ว่า SMEs จะพยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับปรุงการผลิต การ
ตลาดฯ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญ คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งนำไปใช้
ในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ ดังนั้น การร่วมลงทุนจึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่ง
ที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

การร่วมลงทุนของ สสว. เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของ SMEs ที่มีศักยภาพได้ เนื่องจากการร่วมลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว เป็นการระดมเงินทุนที่
ปราศจากภาระในการจ่ายดอกเบี้ยในระหว่างระยะเวลาการร่วมลงทุน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือหลักประกันใด ๆ ใน
การระดมเงินทุน ช่วยเสริมสร้างสภาพทางการเงินของ SMEs ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จนสามารถพัฒนาตนเองเข้า
ระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคต ได้โอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือ การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐอย่างครอบคลุม เช่น การบริหารจัดการ การตลาด การผลิต การบัญชีและการเงิน
รวมถึงระบบที่เลี้ยงและที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ SMEs และ จะช่วย
เสริมภาพพจน์ของกิจการนั้นๆให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเจ้าของกิจการมีโอกาซื้อหุ้นคืนเมื่อการ
ร่วมลงทุนบรรลุเป้าหมาย เพียงแต่ สสว. มีสิทธิกำกับดูแลการบริหารงานของกิจการตามสัญญาร่วมลงทุน และ
เจ้าของกิจการเดิมต้องรับผิดชอบต่อ สสว. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนได้